



## รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

ครั้งที่ 32

ประจำเดือนธันวาคม 2559

ในเดือนธันวาคม 2559 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

### 1. มติคณะรัฐมนตรีเรื่องกรอบการเจรจาและทำที่การเจรจา

จากการหารือของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบการเจรจาทำที่การเจรจา และหลักการในการดำเนินการตามกรอบเจรจาการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้าระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จากมติดังกล่าว มีผลให้กรมป่าไม้โดยสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที สามารถดำเนินงานในขั้นต่อไปเพื่อไปสู่การเริ่มต้นเจรจาตามแนวทางและแผนการดำเนินการที่ได้วางไว้

### 2. การเตรียมการเพื่อจัดโครงการทดสอบย่อยภาคสนาม

ตามที่สำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สถาบันป่าไม้ยุโรป ให้อำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดหาสถานที่เพื่อจัดโครงการทดสอบย่อยภาคสนาม ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งทดสอบในกลุ่มวิสาหกิจขนาดเล็กนั้น ทางสำนักงานฯ ได้ทำการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าโครงการทดสอบย่อยดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นประมาณกลางเดือนมกราคม 2560 โดยมีผู้แทนจากสถาบันป่าไม้ยุโรป ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ เข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้ด้วย

### 3. จัดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ 4

สำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที จัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ส่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางอีเมล ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ อัปเดตข่าวสารจากต่างประเทศ รวมไปถึงการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ที่ผ่านมา โดยสามารถติดตามข่าวสารและจดหมายข่าวฉบับอื่นๆ ได้ที่ <http://tefso.org/th/newsletter-th/>

### 4. การปรับโครงสร้างสำนักของกรมป่าไม้

สืบเนื่องจากกรมป่าไม้มีการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างสำนักในกรมป่าไม้เพื่อให้โครงสร้างของหน่วยงานภายในมีความกระชับและง่ายต่อการจัดการบริหารมากขึ้น จึงมีผลทำให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที จะมีโครงสร้างเป็น “ฝ่ายสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที” ภายใต้ส่วนการรับรองไม้ สำนักการอนุญาต